
sþ. 152. Fyrirspurn [144. mál]
til menntamálaráðherra um framkvæmd reglugerða um bann við ofbeldiskvikmyndum og
um Kvikmyndaeftirlitið.

Frá Guðrúnu Agnarsdóttur.

1. Hvernig hefur tekist til um framkvæmd reglugerðar um bann við ofbeldiskvikmyndum,
nr. 800/1983, og reglugerðar nr. 235/1987, um skoðun kvikmynda hjá Kvikmyndaeftirliti
ríkisins?

2. Hvernig eru fjárhagsástæður Kvikmyndaeftirlitsins?


